

Thử nghiệm Nhà thuốc NSW

Các câu hỏi thường được hỏi

Thử nghiệm lâm sàng là gì?

Thử nghiệm lâm sàng là một cuộc nghiên cứu. Thử nghiệm nhằm để xem một phương cách mới trong việc ngăn ngừa, tầm soát, chẩn đoán hoặc điều trị một bệnh trạng có thể giúp đem lại sự chăm sóc an toàn hay không.

Các dược sĩ được đào tạo trong thử nghiệm lâm sàng này có thể cung cấp thuốc giúp điều trị nhiễm trùng đường tiểu (urinary tract infections - UTIs) và cung cấp một số thuốc uống tránh thai (thuốc viên) cho những người đủ điều kiện. Những người này sẽ không cần toa thuốc (đôi khi được gọi là 'toa' [script]) từ bác sĩ của họ. Nghiên cứu này sẽ giúp kiểm tra xem việc mua các thuốc này từ dược sĩ có an toàn và dễ dàng hay không. Nghiên cứu cũng sẽ kiểm tra xem có sự liên lạc tốt giữa dược sĩ và bác sĩ của một bệnh nhân để đảm bảo rằng họ nhận được sự chăm sóc kiên định.

Tôi có đủ điều kiện để được dịch vụ chăm sóc từ nhà thuốc địa phương của tôi không?

Để điều trị nhiễm trùng đường tiểu, quý vị phải là:

- Phụ nữ
- Từ 18 đến 65 tuổi (kể cả hai độ tuổi này)
- Biểu hiện các triệu chứng phù hợp với nhiễm trùng đường tiểu không biến chứng, mà có thể bao gồm:
 - rát hoặc buốt (đau) khi quý vị đi tiểu, hoặc
 - cần đi tiểu thường xuyên hoặc gấp rút.

Để được cung cấp dài hạn thuốc uống tránh thai (thuốc viên) sau này trong năm nay, quý vị cần phải là:

- Tuổi từ 18 đến 35 (kể cả hai độ tuổi này)
- Dùng thuốc này chỉ với mục đích tránh thai
- Trong hai năm qua đã được bác sĩ (GP) hoặc y tá cấp cao (nurse practitioner) kê toa thuốc uống tránh thai có nguy cơ thấp. Quý vị đủ điều kiện bất kể toa thuốc này đã hết hạn hay chưa.

Các câu hỏi tầm soát bổ sung sẽ được hỏi trong cuộc hội ý của quý vị với dược sĩ. Điều này nhằm đảm bảo quý vị nhận được sự chăm sóc phù hợp từ chuyên gia y tế thích đáng và đúng lúc. Điều này có nghĩa là quý vị có thể được chuyển đến bác sĩ (GP) của mình hoặc Khoa Cấp cứu.

Điều gì xảy ra nếu tôi không đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc này từ nhà thuốc địa phương?

Dược sĩ của quý vị có thể cần chuyển quý vị đến bác sĩ gia đình (GP) hoặc một chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác để đảm bảo quý vị được điều trị đúng cách và đúng lúc. Trong trường hợp khẩn cấp, dược sĩ cũng có thể chuyển quý vị đến Khoa Cấp cứu.

Việc lấy toa thuốc uống tránh thai hoặc toa thuốc điều trị nhiễm trùng đường tiểu (UTI) từ dược sĩ của tôi sẽ tốn bao nhiêu?

Quý vị không cần trả phí tư vấn để thảo luận với dược sĩ về việc điều trị theo thử nghiệm nói trên. Chính phủ NSW sẽ trả cho các nhà thuốc \$20 cho mỗi lần tư vấn trong cuộc thử nghiệm, và các tiệm thuốc không được phép tính thêm phí tư vấn hoặc phí hành chính ngoài khoản hoàn trả này. Chi phí thuốc sẽ giống như mua theo toa riêng, giá do tiệm thuốc ấn định và bệnh nhân trả tiền. Hãy kiểm tra với dược sĩ của quý vị về chi phí thuốc trước khi quý vị đồng ý nhận dịch vụ.

Dược sĩ có đủ năng lực chuyên môn để kê toa thuốc không? Họ có được đào tạo thích đáng để giúp tôi không?

Các dược sĩ tham gia thử nghiệm lâm sàng này đã được đào tạo bổ sung để cung cấp thuốc điều trị nhiễm trùng đường tiểu (UTIs) và cung cấp dài hạn thuốc uống tránh thai.

Các dược sĩ tham gia sẽ được cung cấp các quy trình và hướng dẫn lâm sàng về việc ai là người đủ điều kiện được điều trị và ai là những người phải được chuyển đến bác sĩ gia đình (GP) hoặc Khoa Cấp cứu.

Những hướng dẫn này được nhóm thử nghiệm lâm sàng soạn thảo với sự hội ý từ các bên liên quan chính yếu, và dựa trên lễ lối hành nghề quốc tế tốt nhất.

Tôi có thể tìm dược sĩ có tham gia thử nghiệm này ở đâu?

Để tìm một nhà thuốc có tham gia mà gần nhà của quý vị, xem:

www.health.nsw.gov.au/pharmaceutical/Pages/pharmacy-trial-locations.aspx